

สังคมยุโทเปียจะเกิดในประเทศไทยมั๊ย? เหตุใดคนคิดชั่วมักบ้านเมืองจึงอยู่ไม่ได้ในแผ่นดินไทย?

คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนมีนาคม 2552

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 4: พี่ขอเพิ่มอีกสักคำถาม สังคมไทยจะมีโอกาสเป็นสังคมยุโทเปียแบบที่ฝรั่งเองก็เคยมีคนเสนอมั๊ยคะ
ขอบคุนค่ะ (รศ.สุจิตรา [นามแฝง]/มหาวิทยาลัยมหิดล)

คำตอบ : สังคมไทยตอนนี้กำลังมีความขัดแย้งสูง ผมเห็นคนไทยเดือดร้อนเพราะการประท้วงและมีการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย หลายคนก็บ่นอุบิบเพราะรำคาญการประท้วง เหมือนจะหมดอาลัยตายอยาก แต่ผมไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนใจ
อะไรเท่าไรนัก ตั้งแต่ปฏิวัติ 19 กันยายนกระทั่งมีบั้งไฟพญานาคในช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ผู้หลักผู้ใหญ่
หลายคนแสดงความวิตกกังวลและโทรศัพท์มาถามผม แต่ผมรู้สึกหัวเราะ แล้วก็ปลื้มใจเพราะมีความเชื่ออยู่
ลึกๆ เหมือนที่ ‘ป้าเปรม’ พูดนั่นแหละครับ ทำนองว่า ‘ใครคิดร้ายต่อบ้านเมือง ไม่ตั้งอยู่ในศีลสัตย์ ในที่สุดก็จะกันจิบ
หายไปเอง’ ผมจะอธิบายให้ฟังตามแนวคิดผมครับ

เมื่อมีการผูก ‘ดวงเมือง’ ไทยครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นโหราจารย์ท่านเน้นหนักอยู่ที่ว่ามีให้บ้านเมืองสยามนี้ถูกใคร
มาแย่งชิงไปได้ เพราะบ้านเมืองถูกทัพต่างชาติรุกรานตลอดเวลา ท่านจึงให้อาภิตยกุลมัจฉานาที่ราศีเมษ ขณะนี้
กรุงเทพมหานครนับแต่ผูกดวงเมืองครั้งนั้นมาอายุได้ 227 วันเข้าไปแล้ว (ผมคำนวณวันที่ 16 พฤษภาคม 2552) แต่
ว่าในดวงเมืองเดิมก็มีข้อเสียบางประการ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ปรากฏว่า
พระราชลัญจกรของศีลสถิตที่ราศีกัณย์ซึ่งเป็นอริแก่ลัญจกรดวงเมืองซึ่งอยู่ที่ราศีเมษ ขณะเดียวกัน ดวงพระอนุชา
กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่ 4) กลับเป็นดวงครองเมือง เพราะพระ
ลัญจกรของพระองค์อยู่ราศีสิงห์ตรีโกณลัญจกรดวงเมืองพอดี นอกจากนั้น ดวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังมีข้อดีอีก
หลายอย่างเช่นอาภิตยกุลมัจฉานาเป็นเกษตรเล็งดาวพลุหส์ที่ราศีกุมภ์ ดาวเสาร์เป็นมหาอุจน์กุมดาวราหูโยคนน้ำ
ลัญจกรที่สำคัญก็คือดาวราหูเป็นศูนย์พาดหน้าพระลัญจกร สถิตราศีกัณย์ ดาวมฤตยูตัวนี้แหละครับทำให้พระองค์
ทรงคิดปฏิรูปได้เก่ง อาจจะทรงคิดปฏิรูปการเมืองขึ้นครองราชย์ด้วยพระองค์เองได้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ จึงทรงตั้งให้พระองค์มีพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สอง เหนือกว่ากรม
พระราชวังบวรอื่นๆ ทั้งปวง นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดวงชะตาบ้านเมืองซึ่งจารึกในพระ
สุพรรณบัฏใหม่พร้อมกับเทวรูปหลักเมือง ดวงเมืองที่ทรงบรรจุใหม่นี้ลัญจกรสถิตราศีกุมภ์ จตุโกณพระราชลัญจกรใน
วันที่ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งวางฤกษ์ให้สถิตที่ราศีพฤษภ วันบรมราชาภิเษกเมืองสมัยพระองค์นั้นตรงกับวัน

อาทิตยครุฑนาม อาทิตยสถิตราศีเมษซึ่งเป็นพิเศษด้วย จันทรเป็นอายุตามทักษากุมลัคนาได้นรเกณท์ โยคหลังตุนุ
เศษ และที่ผมเห็นว่าสำคัญมี 5 ประเด็นคือ 1.ดาวพฤหัสบดีเป็น 11 แก่ลัคนาสถิตตำแหน่งสวเกษตรที่ราศีธนู ตำรา
โหรบอกว่าได้สิ่งทดแทน ถ้าเป็นดวงคนธรรมดาคือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ อยู่ดีมีสุขตลอดชาติ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่
ในสถานการณ์เลวร้ายเพียงใด ในที่สุด ชะตาก็จะดึงกลับมาให้อยู่ดีมีสุขได้ดังเดิม เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาว
คุณธรรมสูงสุดในตำราโหราศาสตร์ เมื่อดาวคุณธรรมมาโยคหลังลัคนาก็เท่ากับว่าชีวิตจะมีคุณความดีคอยเกื้อหนุน
ตลอด บ้านเมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นครับ 2.เสาร์สถิตราศีเมษและราหูสถิตราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือน নিজหรืออ่อนกำลัง
ทั้งคู่ ดาวเสาร์และราหูเป็นดาวบาปเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในตำราโหราศาสตร์ อธิบายเป็นรูปธรรมก็คือพวกคนชั่ว
สามานย์ที่คิดจะโกงชาติโกงแผ่นดินนั้นแหละครับ เมื่อดาวทั้งสองดวงถูกวางฤกษ์ให้อยู่ในตำแหน่ง নিজ ขณะที่ดาว
คุณธรรมสูงสุดคือดาวพฤหัสบดีถูกวางอยู่ตำแหน่งเกษตร ก็แปลว่าถึงคนชั่วช้าเลวทรามจะดูเข้มแข็งมีอิทธิพลเพราะ
เงินหนาเพียงไร ยังไงก็สู้คนมีคุณธรรมไม่ได้หรอกครับ ในที่สุด คนโกงบ้านโกงเมืองก็จักจิบหายกันไปหมด นี่แหละ
ครับ ถึงเป็นที่มาของคำพูดว่าใครคิดโกงชาติโกงแผ่นดินในบ้านเมืองนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาใจให้หรอกครับ จักต้องพากัน
จิบหายไปเอง 3.ดาวจันทร์กุมลัคนาที่ราศีกุมภ์ได้ตำแหน่งพลจันทร์และลัคนาเป็นเทวีฤกษ์ เวลาดำเนินนโยบาย
ต่างประเทศ คนไทยจึงมีแต่ความนุ่มนวลด้วยอิทธิพลดาวจันทร์ 4.เสาร์กุมอาทิตย์ที่เมษได้คู่อัสติธาต 5.ศุกรเป็น
กาลกิณีตามทักษาอยู่ราศีเมษเหมือนกันแต่มีมฤตยูกุม เราจะมีปัญหาการเงินซุกซลักตลอดแต่ไม่ถึงกับจะล้มจม
เพราะมฤตยูกุมกาลกิณีได้

ฉะนั้น นักการเมืองชั่วอยู่ในเมืองไทยไม่ได้หรอกครับ ต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อให้พวกนี้สร้างภาพยังงี้ก็
หลอกตัวเองไม่ได้หรอกครับ จับตาดูให้ดีนะครับ นายทักษิณด์ แซ่ตู่ย อดีตนายกชื่อนามแห่งสารขันธ์แลนด์จะเป็น
มะเร็ง ผมทำนายว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเลือดเสียเพราะมฤตยูกุมอังคารและโยคเสาร์ในเรือนเดิมมีพฤหัส
ดีเป็นนิจ ดาวจันทร์ในดวงเดิมเป็นกาลกิณีตามทักษา ดาวจันทร์หมายถึงน้ำหล่อเลี้ยงในร่างกายซึ่งรวมทั้งเลือดและ
ต่อมน้ำเหลือง อย่างไรก็ดี อาจเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เพราะดาวประจำอวัยวะเพศคืออังคารถูกมฤตยูกุมโยค
ดาวเสาร์และพฤหัสดีเสีย หลังดาวเสาร์ยกจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันย์วันที่ 30 สิงหาคมเป็นต้นไป ชาวบ้านจะพูด
ออกมาให้ประชาชนสารขันธ์แลนด์ได้ปลงอนิจจังกันถ้วนหน้า ส่วนนายสมชายศักดิ์ แซ่ตู่เย็น อดีตนายกนอมินี
แห่งสารขันธ์แลนด์จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะเข้าสู่ตรรกะการที่สองครับ...

ในเรื่องสังคมนิยมยูโทเปีย ผมไม่คิดว่าสังคมนิยมนี้จะเกิดได้จริง ไม่ว่าที่ไหนบนโลก เพราะมนุษย์มีตัณหาจึงสร้าง
ปัญหาให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่หยุด สังคมนิยมยูโทเปียเป็นแนวคิดฝรั่งในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป เพราะสมัย
นั้นมีคนระดับทาส ทาสี โสเภณี กรรมกรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ผู้ดีอยู่อย่างพุ่มเฟือยมาก ขณะเดียวกัน
คนยากคนจนหรือคนระดับทาสทาสีก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐมาก จึงมีคนคิดหลายคน คนแรกเป็นชาว
ฝรั่งเศสชื่อแซงซิมอง(Henry de Saint-Simon) คนที่สองชื่อฟูรีเย(Charles Fourier) คนที่สามคือบลังก์(Louis
Blanc) และคนที่สี่คือโอเวน(Robert Owen) คนพวกนี้ก็คิดอยากให้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเช่นกัน แต่ไม่ต้องการ
ให้เกิดปัญหาเอารัดเอาเปรียบ จึงพยายามคิดสังคมนิยมขึ้นมา แต่คนที่น่าสังคมนิยมยันั้นเป็นพวกชนชั้นกลาง
และชนชั้นสูง ดังนั้น สังคมนิยมยูโทเปียจึงเกิดขึ้นได้ยาก สังคมนิยมยุโรปใช้เวลาหลายศตวรรษกว่าที่ปัญหาสิทธิ

มนุษย์ชน การเอาวัดเอาเปรียบ ปัญหาความยุติธรรม ปัญหาเรื่องทาส ฯลฯ จะหมดไป พุดง่าๆ ก็คือมีการต่อสู้ไป เป็นศตวรรษกว่าที่สังคมจะค่อยๆ ดีขึ้น

ดังนั้น ประเทศไทยก็คงจะต้องใช้เวลาว่าที่ผู้คนจะมีสิทธิอดตปปะมากกว่านี้ เราต้องไม่ลืมว่าอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาประชาธิปไตยคือ 1.ทหารเผด็จการ ทุกวันนี้เราได้เรียนรู้มาแล้วจากเหตุการณ์นองเลือดหลายครั้ง เราพูดได้ว่าขณะนี้การปฏิวัติรัฐประหารโดยให้ทหารปกครองแบบพม่า นั้น ประเทศไทยไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้ว 2.เผด็จการรวบอำนาจภายใต้คราบน้ำกประชาธิปไตยซึ่งเป็นพลเรือน เราก็ได้เรียนรู้จากการมีนายทักษิณ ชินวัตรมาเป็นนายก

หลังจากมีแล้วและถูกโค่นแล้ว ผมไม่คิดว่าจะมีนายทุนคนไหนก้าวเข้ามาเป็นนายกในแบบเดียวกันได้อีก จะไม่มีนายกคนไหนมีโอกาสทุ่มเงินซื้อเสียงและหาช่องทางผลักดันให้คนในตระกูลตัวเองร่ำรวยเหมือนเปอร์ด็อก พุดง่าๆ ก็คือทั้งเผด็จการสายทหารและเผด็จการสายพลเรือน เราได้เรียนรู้และได้บทเรียนมาแล้ว ฉะนั้น อีกไม่กี่ปีจากนี้ไป เมื่อพวกนักการเมือง (รวมทั้งนักเคลื่อนไหวนอกสภา) ที่ไม่มีอุดมการณ์หรือพวกซาทุนนิยมสามานย์ล้มหายตายจากลง หลุมไป เมืองไทยก็จะกลับมีความสุขและความเจริญอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ และคราวนี้จะไปไกลเลย ในระยะยาว อาจดีกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียด้วยซ้ำ ถ้าหากเรามีการจัดการทรัพยากรต่างๆ ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ